



ล้นเกล้าเผ่าไทย



รอบรู้การศึกษา

วาดภาพในหลวงทรงกล้อง โดยใช้สีอะคริลิก บนพื้นผ้าสีขาวขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 9 เมตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงกล้อง ได้ภาพของพระองค์ เป็นภาพต้นยางนาในรูปแบบรูปแต่มีสานและปลานิล ทั้งสองสิ่งนั้นพระองค์ทรงปลูก และขยายพันธุ์ จนพสกนิกรได้รับคุณูปการจากพระองค์ตลอดมา

นี่คือสิ่งที่ชาวคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการนำของ "อาจารย์สันติสิงห์สุ" อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ ตั้งใจทำน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์รัชกาลที่ 9

อาจารย์สันติ เล่าถึงความรู้สึกเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ถึงกับกลัมน้ำตาไหลไม่อยู่ เพราะรู้สึกรักเทิดทูนพระองค์มาโดยตลอด ในห้วงเวลาแห่งความอาดูรณ์นี้ ตนและลูกศิษย์ในภาควิชาทัศนศิลป์ จึงอยากจะทำสร้างสรรค์ผลงานสักชิ้น และได้เลือกภาพ "ในหลวงทรงกล้อง"

เพราะเราจะเห็นพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือความคิดที่ตรงใจของชาวไทย คือ ภาพที่จะทรงพกกล้องถ่ายภาพ และมีอิริยาบถของนักถ่ายภาพ ไม่ว่าจะย่างไปยังดินแดนใด เห็นได้ชัดว่าพระองค์ ทรงพอพระราชหฤทัยในศิลปะการถ่ายภาพมากเป็นพิเศษ พระองค์มีพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ซึ่งโดยส่วนตัวของอาจารย์เอง ก็มีความชอบในการถ่ายภาพด้วยผลงานชิ้นนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงความรักและอาลัย ต่อพระองค์

"ผมเกิดในพื้นที่ชายขอบ บรรพบุรุษผมข้ามเขต ข้ามโขงถิ่นน้ำซุ่น มาพึ่งใบบุญชาวสยาม และได้ปักหลักที่จังหวัดมุกดาหาร เพลงแรกที่ผมได้ยินคือเพลง "ล้นเกล้าเผ่าไทย" (ร้องโดยสายัณห์ สัญญา) ซึ่งพ่อผมได้นำมาร้องประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศ ในเนื้อหาเพลงได้พูดถึง "องค์ภูมิพล" ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและเป็นที่รักและเป็นมิ่งขวัญของไทยทั้งปวง ในตอนนั้นผมรู้สึก

รักท่านทันที ถึงแม้ไม่เคยเห็นรูปพระองค์เลยก็รู้ว่านี่คือรูปพระองค์ก็ตอนเรียนชั้น ป.1 ผมก็ได้เห็นภาพพระองค์ที่หน้าชั้นเรียนมีรูปธงชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ ครอบกว่า ท่านคือพระเจ้าแผ่นดิน ในความคิดของผมตอนนั้นคือท่านคือทุกๆ สิ่งทุกอย่างของประเทศไทย" อาจารย์สันติ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับภาพวาดในหลวงทรงกล้อง โดยฝีมือของชาวทัศนศิลป์ถูกนำไปติดตั้งไว้ด้านบนอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไปร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้